

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้  
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย นำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ทำงานส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกวัน ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสียหาย	มาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ๒.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธกร ประเสริฐการ นิตกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖



ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำโครงการบริการสาธารณสุข(ถนน,ไฟฟ้า,ประปา) ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำบริการสาธารณสุขเลือกพื้นที่ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม แก่บุคคลที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.การจัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ๒.แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการจัดหาพัสดุ ๓.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้น้ำหนักโครงการที่ประชาชนต้องการจำนวนมากก่อนเป็นลำดับแรก ๔.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับของความเสี่ยง	มาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ...
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แบบกำหนดสัดส่วนการประชาคม ๒.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดลำดับความต้องการของประชาชนที่มีจำนวนมากก่อนเป็นลำดับแรก ๓.ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความคุ้มค่า
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายธกร ประเสริฐการ นิติกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

